



คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

ที่ 95 /2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมและบริการสมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2567

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและบริการสมาชิกในภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและบริการสมาชิกในภูมิภาคที่จัดตั้งในปี 2566 จำนวน 49 หน่วย ให้สามารถให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และในปี 2567 จึงได้มีการขยายพื้นที่การให้บริการแก่สมาชิกครบทั้ง 76 จังหวัด จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการสมาชิกในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 27 จังหวัด

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ข้อ 2 (2) (6) และข้อ 75 (2) เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและบริการสมาชิก สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่สมาชิก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมและบริการสมาชิก สอ.พช. จำนวน 76 ศูนย์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. บริการแบบฟอร์มต่าง ๆ
2. ให้คำแนะนำการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบ Online ของสหกรณ์ฯ
3. บริการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก (การวางแผนการเงิน การออม การลงทุนการแก้ปัญหาหนี้สิน)
4. บริการเอกสารให้สมาชิกได้รับสวัสดิการตามสิทธิ์อย่างรวดเร็ว
5. ติดตามช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์ได้ทันการณ์
6. ให้คำแนะนำการรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและบริการสมาชิก

สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567

(นายวิชล มนต์เอื้อศิริ)

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2567

แนบท้ายคำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมและบริการสมาชิก สอ.พช.

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2567

1. จังหวัดกระบี่

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายชัยวุฒิ คุรุทมาศ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวยุวดี มีล้ำม	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายภวิน ทองทรัพย์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางพนิตนาฏ ตานี	เลขานุการกลุ่มสมาชิก	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสิริพรรณ แก้วนรินทร์	เลขานุการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายธนกฤต ทองแย้ม	ข้าราชการบำนาญ	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสุพิศ บุญทรง	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์

2. จังหวัดกาญจนบุรี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางรัชณี โปธิสัตยา	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายเลิศศิษฐ์ เลิศศิริวรรณ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางเรณู สังข์แก้ว	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บำนาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาววิภาวี วัฒนวงศ์	นวก.พัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางเกษณี ภาแก้ว	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

3. จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายอุทัย สิงห์ทอง	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายศักดิ์ชัย รัชโพธิ์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บำนาญ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายเชิดศักดิ์ ภาวิขำ	กรรมการบริหารกลุ่ม	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายนพรัตน์ สายสมบัติ	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายวิชัย ฤทธิหาร	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นายชัยวิจิต พลศักดิ์ขวา	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
8	นางวรีพร ภูแล่นกี	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
9	นายสมพงษ์ ตระระแจ่ม	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
10	นายพิสิฐ สุนทรไชย	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บำนาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
11	นางสาวภัทรวดี ศรีแพงเลิศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการบริหารศูนย์
12	นางวิลาสินี รองสุดใจ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์
13	นางสาวยุวดี ภิรมย์มาก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้ช่วยเลขานุการบริหารศูนย์

4. จังหวัดกำแพงเพชร

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางณัฐพัชญาณ์ มุสิกะปาน	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายปรำโมช เจนธัญกรณ์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางจินดา ไทยเทศ	กรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวเกษร กันสุ่ม	เลขานุการบริหารกลุ่มสมาชิก	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสิริพร อบเชย	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวธิติมา เกตุโต	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	เลขานุการบริหารศูนย์

5. จังหวัดขอนแก่น

1	นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางมาลินี เมตตันตคุปต์	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
3	นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์	กรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายองอาจ อักษร	ผู้เข้าอบรมหลักสูตรที่ปรึกษา	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวศิริพร กาวะโล	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายสมชาติ แสงดาว	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางพรพิมล เทพาจันทรักษ์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
8	นางสาวนภาพร กอชาวี	กรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก	เลขานุการบริหารศูนย์

6. จังหวัดจันทบุรี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางสาวกาญจนา ทองเกษม	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางรสนา หลีน้อย	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายสมพงษ์ จวงพันธ์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางศิริมา วิชญธรรกุล	ข้าราชการบ้านาญ	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวศิริรัตน์ ไช้แก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	เลขานุการบริหารศูนย์
6	นายสินชัย ถนอมสิน	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	ที่ปรึกษาศูนย์

7. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายปณณธร ล่ามแขก	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายอนัฐพงษ์ วิหคเทียร	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางสร้อยชัชโย โปธิชัยโย	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางอำพร ศรีกุลนิภา	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางอังคณา จิตรวิไลย	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์

8. จังหวัดชลบุรี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายธีระพันธุ์ แก่นจันทร์		ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายวรณัฐ ตีระประเสริฐสิน	พัฒนาการจังหวัด	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายอาจณรงค์ สัตยพานิช	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.บ้านาญ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
4	นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายปรีชา ภูมิทอง	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสาวกุลวดี รุ่งธนรักษ์	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
8	นางสาวอรทิศา วงษ์สกุลไทย		เลขานุการบริหารศูนย์

9. จังหวัดชัยนาท

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางเตือนใจ อุ่นใจ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสุปิน พลอยใหม่	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายกฤษชัยกร แก้วพรม	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางพรรณณี พุ่มสุข	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นายสนธยา สมถวิล	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
8	นางศรีสุดา ศรีสุวรรณ	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์
9	นายไพศาล สุขปัญญา	กรรมการ สอ.พช.	ที่ปรึกษา

10. จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายโดมทอง ดิเรกศิลป์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายณัฐวุฒิ ศรีวิจารณ์	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	พ.อ.อ.พีระพงษ์ ภักดีรักษา	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายปรีชา สนิทไทย	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	น.ส.จันทจุฑา สัจจทยาธรรม		กรรมการบริหารศูนย์
6	นายกิตตินันท์ วานนท์		เลขานุการบริหารศูนย์

11. จังหวัดชุมพร

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางสาวประดับ ชูดำ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายธวัช อนิลบล	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายวิจิตร ทองประคู้	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางปราณี จินาบุญ	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางวิไลวรรณ ทองประชุม	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	น.ส.ทิพย์สุนันท์ ปิ่นสมนาม	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสาวสุทธิดา พิมพ์ทอง		เลขานุการบริหารศูนย์

12. จังหวัดเชียงใหม่

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางณิชาพลภัฏฐ์ วรรณคำ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายสมควร ช่อมาลี	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางณัฐธยาน์ โปริมา	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวจุฑารัตน์ พิทักษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางวรรณภา ตาคำ	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายบรรจบ บุญตา	เลขานุการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

13. จังหวัดเชียงราย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางอำไพ บัวระดก	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายชาญชัย ศรีรัตนพงษ์	กรรมการบริหารกลุ่ม	ที่ปรึกษาศูนย์
3	นายศิระ อารินทร์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายสุหส์ นพวงศ์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายเรวัฒน์ ใจจักร์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางประพิมพ์พา วัฒนา	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางวีรินทร์ วันทมาตย์	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
8	นางสาวภัทรนิษฐ์ คำสา	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

14. จังหวัดตรัง

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางสาวนงภัทร หอมหวล	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายประพันธ์ วรรณบวร	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายไพบุลย์ หน่ออินทร์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางเบญจมาศ ชันวิจิตร	ข้าราชการบ้านาญ	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางมะลิษา บุญยะศิลป์	เจ้าพนักงานงานเงินและบัญชี	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางเดือนเพ็ญ ศรีเกตุ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์

15. จังหวัดตราด

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายณัฐพล ศรีพันธุ์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวสาริตา สุดใจ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางสาววีรยา สาระเกตุ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางฤดี หาดอ้าน	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายภคพล รามชนะ		เลขานุการบริหารศูนย์

16. จังหวัดตาก

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายอรรถวิทย์ ศิลาคุปต์	ข้าราชการบำนาญ	กรรมการบริหารศูนย์
3	นางมัลลิกา จินห์กร้อย	ผู้เข้าอบรมหลักสูตรที่ปรึกษา	กรรมการบริหารศูนย์
4		ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5		เลขานุการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางแสงเดือน บุญปวง	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์
7		เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสหกรณ์	ผู้ช่วยเลขานุการบริหารศูนย์

17. จังหวัดนครนายก

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายทองคุณ บุญศร	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายมานพ ศรีอร่าม	กรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก	กรรมการบริหารศูนย์
3	นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล	กรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายสุเมธ ทัพพูน	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางศศิภาญจน์ ตระการศาสตร์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	เลขานุการบริหารศูนย์

18. จังหวัดนครปฐม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางสาวสุชลี วาทะสัจย์	ผู้เข้าอบรมหลักสูตรที่ปรึกษา	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายเพทาย ศรีใจมั่น	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายสุรียา บุญเรืองยศศิริ	พัฒนาการจังหวัด	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายประภาส สิ้นทับทอง	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวจิตติมา คงแจ่ม	ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางเบญจมาศ พานเงิน	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นายขนาน ศรีจันทร์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บำนาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
8	นายชาติรี สังข์ทองงาม	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
9	นางสาวอัจฉิมา แสนคำ	เลขานุการกลุ่มสมาชิก	เลขานุการบริหารศูนย์

19. จังหวัดนครพนม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางพันสี คุณธรรม	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายทศพร แก้วดี	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางพันสี คุณธรรม	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายสุวรรณ จันท์เกษร	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายหาญ ศรีหาวงษ์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายชัยพร ศคินราเศรษฐ์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสาวศรีัญญา สิทธิ	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

20. จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางจำเรียง มณีพินิจ	ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายธนา พิพิธกุล	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
3	นางสาวปวันรัตน์ ศรีจันทร์	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์ตชัย	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวจินดา ชัยโยบัว	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางจิรพร ทีนะกุล	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางอัมภา สุดยั้ง	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
8	นายธงชัย คงสุขวิวัฒน์	ผู้แทนสมาชิก (خرก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
9	นางวิลาวรรณ บำรุงกลาง	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
10	นางสาวธนิภา ปักการะโน	เลขานุการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

21. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายจตุพล ศรีดำ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวรุ่งรัตน์ ช่วยเนื่อง	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายจารึก คงเมือง	ผู้เข้าอบรมหลักสูตรที่ปรึกษา	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายชินโนรส บุญพิทักษ์	ผู้แทนสมาชิก (خرก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายสุเมธ เม่งช่วย	ผู้แทนสมาชิก (خرก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวภาณี จันทร์ศรีนวล	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์
7	นางสาวมิ่งขวัญ ทองธุกิจ	สมาชิกกลุ่มพิเศษ	ที่ปรึกษา
8	นายธีระพงศ์ บรรณราช	ข้าราชการบ้านาญ	ที่ปรึกษา
9	จ.ส.อ.จุมพล วรรณวิมลกุล	ข้าราชการบ้านาญ	ที่ปรึกษา
10	นางไศมิษฐ์ สุวรรณประดับ	เจ้าพนักงานธุรการ	ที่ปรึกษา

22. จังหวัดนครสวรรค์

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางสาวสิริกร นิลกำแหง	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายไพโรจน์ อรรถอาภา	กรรมการบริหารกลุ่ม	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายพีระ คำศรีจันทร์	ผู้แทนสมาชิก (خرก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายประกอบ ธีวีระพันธ์	ผู้แทนสมาชิก (خرก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายณรงค์ จันทร์เมือง		เลขานุการบริหารศูนย์
6	นางเสวียน อุทนา	เจ้าพนักงานธุรการ	เลขานุการบริหารศูนย์

23. จังหวัดนนทบุรี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางสุมาลี ศิริจินดา	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม	ผู้แทนสมาชิก (خرก.ประจำ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางสาวรุ่งนภา ชูรัตน์	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวภัทรา ธงห้า		เลขานุการบริหารศูนย์

24. จังหวัดนราธิวาส

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายถาวร เทพสุวรรณ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายอับดุลนัสเซอร์ หะมี	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายอนันต์ แสงชาตรี	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายมหามะบักรี้ ลือบาฮางู	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวอัจฉรา เจียมตน	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสาวโสมวิมล ปกป้อง	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์

25. จังหวัดน่าน

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายชำนาญ บุตาสา	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางณัฐนรี ศรีชัยยะ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางพิศมัย ชมเชย	ข้าราชการบ้านาญ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์
5	นางบังอร บางจู่	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ผู้ช่วยเลขานุการบริหารศูนย์

26. จังหวัดบึงกาฬ

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายเฉลิมเกียรติ แพนกิจเจริญ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางนันทพรรณ แสงสีทอง	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางสาววิมล มุ่งกลาง	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายสุรพล ผาจวง	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายจรูญรัตน์ โสมสิทธิ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวปัญญา จันทรา	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสาวณัฐยาณี สุทธิสาร	เลขานุการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

27. จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางกนกอร โพธิ์สิงห์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางพัชรี สุขบัติ		รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายทวี ศรีชาติ	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
4	จำเอนกสัน วงศ์กุล	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายประหยัด อະรัญ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายสุรจิต สุขบัติ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
7	นายณธีพัฒน์ กวินรัตน์โชติกร		กรรมการบริหารศูนย์
8	นางสาวเพ็ญนภา อุพลรัมย์		เลขานุการบริหารศูนย์

28. จังหวัดปทุมธานี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายประจัญ จันท์เนตร	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	พ.อ.อ.ทรงพล ฉายแสง	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายชัยวัฒน์ อินทร์ตะ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวสุจิรา มีชิตสม	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	เลขานุการบริหารศูนย์

29. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายอำนาจ ชื่นสุราษฎร์	ข้าราชการบำนาญ	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางคณินนิตย์ ยมานันท์	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางจามจรี ล้อมกุลวราภวัฒน์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางพิสมัย ศักดิ์เกิด	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางวาสนา บุญจันทรานุกรักษ์	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายนาท บัวแก้ว	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์
7	นางสาวกนกกาญจน์ แผงแก้ว	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	ผู้ช่วยเลขานุการบริหารศูนย์
8	นายวิชล มั่นสเอื้อศิริ	กรรมการบริหารกลุ่ม	ที่ปรึกษาศูนย์
9	นายดำรงค์ มากระจัน	พัฒนาการจังหวัด	ที่ปรึกษาศูนย์

30. จังหวัดปราจีนบุรี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายพีระ ฤทธิเดช	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวรอรยา ฉ่ำสันเทียะ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางสาวพรพิมล จำรัสพันธ์ุ์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวกาญจนา นิจจอหอ	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

31. จังหวัดปัตตานี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายสิทธิรังสรรค์ จันท์ศรี	ข้าราชการบำนาญ	ที่ปรึกษาศูนย์
3	นางสาวจรีพร สรรพสิน	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายอุดร ธรรมวิฐาน	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายภานุพงศ์ จองเดิม	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายสุทิน มณีพรหม	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางกัลยดา หฤทัยวรรณ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
8	นางสาวประไพ เม่นฉาย	เลขานุการกลุ่มสมาชิก	เลขานุการบริหารศูนย์

32. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางกรัณธรัตน์ โตใจ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางสาวพิชญภา ชัยสงคราม	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางวิภาดา สุพรรณทอง	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

33. จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายธวัช ไสสม	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางวนิดา สิงห์แก้ว	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางปติมาพร ตันเต็ม	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวพชรพร แก้วทิพย์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชัย	นวก.พัฒนาชุมชนชำนาญการ	เลขานุการบริหารศูนย์

34. จังหวัดพังงา

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางสาวศรีัญญา ใจเย็น	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ	ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางดวงธมล สวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายจากรวัฒน์ กองเงิน	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวกรนิทัศน์ เครือทอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายณัฐชัย สุดตาชาติ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์

35. จังหวัดพัทลุง

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายเสรี จิตรเวช	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายปวัน พรหมพิทักษ์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางพัชจิรา บัวสองสี	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายสุกรี ศรีใส	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายรัตน์ ขาวชะอุ่ม	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวอาพร เทพหนู	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสุกัลยา ทองขาว		เลขานุการบริหารศูนย์

36. จังหวัดพิจิตร

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายศุภชัย สุพรรณทอง	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
3	นายสมชาติ ไชยศิลา	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวบัวทอง วิลาลัย	เลขานุการบริหารกลุ่มสมาชิก	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายสุวัจชัย ปาลี	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางไพลีย์ พรพ่วง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสาวอาทิตย์ยา รวดเร็ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการบริหารศูนย์
8	นางวาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์	เลขานุการบริหารกลุ่มสมาชิก	เลขานุการบริหารศูนย์

37. จังหวัดพิษณุโลก

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางศุภลักษณ์ แก้วมณี	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาววารีย์ ทับทองกลาง	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
3	นางสาวมุสดี ทองเพชรจันทร์	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์
4	นางสาวธัญพร ฉิมพลี	ลูกจ้าง	ผู้ช่วยเลขานุการบริหารศูนย์

38. จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางกฤษณา อธิบดี	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางอรทัย จันทร์ผ่อง	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางอมรรักษ์ วงศ์ษา	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวจรรุวรรณ พุทธหะ	ผู้เข้าอบรมหลักสูตร	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางอำไพ บำรุงศิริ	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	เลขานุการบริหารศูนย์

39. จังหวัดเพชรบุรี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายธรรมนุญ ไชว์พันธ์ุ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี	ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายอำนาจ คำเขียน		กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวจิรนนท์ ธรรมชาติ	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวปาริชาติ ภัทรธาดา	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายศราวุธ พจนศิลป์	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
7	นายมนุญ สอนเกิด	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
8	นายวิษณุ ภิญโญพนีย์	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
9	นางพนิดา เกตุแก้ว	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์

40. จังหวัดแพร่

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายวีรกานต์ บุญตัน	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวนรินธร ท่าข้าม	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางปาริชาติ บุญญาวิวัฒน์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางนัยนันท์ ชุสกุลนิตินันท์	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางชนิตา สิงห์นิกร	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางพรธัญญา มิ่งขวัญ	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

41. จังหวัดภูเก็ต

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางมุกดา หลิมนุกุล	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางคณิศร แก้วทิพนิล		รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายเนบ สีนทอง		กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวพรรณสิริ แผ้วไพบรี		กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวกุลกนก มีปิติสุข	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาววธัจฉิยา ศุขธางกุล	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นายอริวัฒน์ ทองพราว		กรรมการบริหารศูนย์
8	นางกรรณา คงด้วง	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์

42. จังหวัดมหาสารคาม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางพงษ์ศักดิ์ คณะมะ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภานนท์	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายวุฒิชัย มังลา	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางบุบผา แสนทวีสุข	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

43. จังหวัดมุกดาหาร

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายองอาจ ชองทุมมินทร์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางชนิษฐา กุมารสิทธิ์	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางวันเพ็ญ รัตนบุรี	พัฒนาการอำเภอ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางไสว สายแก้ว	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายพัฒนา วงศ์ประทุม	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

44. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายชำนาญ สมบูรณ์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายสมนึก คำใจหนัก	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	ว่าที่ พ.ต.รณยุทธ มโนวงศ์	พัฒนาการอำเภอ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวมนัสนันท์ สีสุวรรณค์	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวนฤมล สายน้ำเย็น	เจ้าหน้าที่ธุรการ	เลขานุการบริหารศูนย์

45. จังหวัดยะลา

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายวัชร ปัญญาสกุล	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวดาเรศ ชูยก	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางสาวรัตนา ไมสัน	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายเวสารัช คงนวลไย	พัฒนาการอำเภอ	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางจำปา ศรีสมทรง	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางกัญญา จันทรพิศาล	ข้าราชการบำนาญ	กรรมการบริหารศูนย์
7	นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	เลขานุการบริหารศูนย์

46. จังหวัดยโสธร

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายบรรลือ พลัปปสิง	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวชั้นทอง อินทร์หา	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บำนาญ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายอดิศักดิ์ มาหา	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางจิรานันท์ ราวีนิต	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	เลขานุการบริหารศูนย์

47. จังหวัดระนอง

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวกนกวรรณ เหมือนคิด	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
3	นายมารี ชูดวง	กรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายสำราญ ชูสิงห์	กรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสนิย์ ชูเพ็ง	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวดนิตาอร ชุมทอง		เลขานุการบริหารศูนย์

48. จังหวัดระยอง

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายวิทยา รัต	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางจิราภา บุญไชโย	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางวรรณเพ็ญ นามคุณ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายประภาศ ชุนคต	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวจุฑามาศ ปลาตศรี	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางนริศสราร ธีระสิริรัตน์	เลขาธิการกลุ่มสมาชิก	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
8	นางประภา ปานนิตยกุล	พัฒนาการจังหวัด	ที่ปรึกษาศูนย์

49. จังหวัดราชบุรี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางยุพิน เศรษฐศาสตร์ศิริ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายโชคชัย ป่องแก้ว	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางชุตินา กล่อมเกลี้ยง	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางนิตยา มะลิขาว	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวจุฑามาศ กำไลทอง	นวก.พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	เลขาธิการบริหารศูนย์

50. จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางรานี วงศ์ลุน	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	ว่าที่ ร.ต.ปัญญา วรพันธ์	กรรมการบริหารกลุ่ม	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางอัจฉรา ทิพย์ท่ามา	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายสุพงษ์ บุญจันทร์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายสมพงศ์ บำรุงรส	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายสว่าง จีกลาง	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสาวยุพาพร วินทะไชย	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขาธิการบริหารศูนย์

51. จังหวัดลพบุรี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางบัณฑิตา หมั่นพรม	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวเรียวดาว บุญจันทร์	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายปราโมทย์ คำมณี	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวถนอมจิต พุกชื่อ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวสิวพร พันธุ์ทอง		กรรมการบริหารศูนย์
6	นางพิชญ์สินี จันทร์จวนสุก	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขาธิการบริหารศูนย์

52. จังหวัดลำปาง

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายประเสริฐ แพงพิบูลย์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางทิพย์วรรณ แก้วทอง	คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
3	นางพรวรรณ ปัญตะบุตร	ผู้แทนสมาชิก	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางอัญชัญ กมฺุทมาศ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวมธุระวี คำเชื่อน	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสหกรณ์	เลขานุการบริหารศูนย์
6	นายวิทยา ชุมภูคำ	พัฒนาการจังหวัด	ที่ปรึกษาศูนย์

53. จังหวัดลำพูน

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายประจักษ์จิตร สายนะที	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางณัฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางบุปผา อากาศอนู	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางวิภารัตน์ สิงห์แก้ว	พัฒนาการอำเภอ	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางปริศนา สายนะที	เลขานุการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางรัศมี สีดาเพ็ง	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสาวสุภาภรณ์ แสงตระกัน	ผู้เข้าอบรมหลักสูตรที่ปรึกษา	เลขานุการบริหารศูนย์

54. จังหวัดเลย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายวิลาศ บุญโต	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายมนัส สมณะ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายบุญมา เต็มหลวง	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายณภัทร แพงโสภา	ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวเมตตา แสนอินอำนาจ	ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายชานนท์ ปิ่นตระกูล		กรรมการบริหารศูนย์
7	นายสถาภรณ์ อันทะระ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	เลขานุการบริหารศูนย์

55. จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายอดุลย์ ดีอ้อม	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสมศรี ดวงแสง	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	ส.ต.ท.ศรพงษ์ นามวงษ์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวนิตยา คำโสภา	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์

56. จังหวัดสกลนคร

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายชูศักดิ์ รุ่งยิ่ง	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายสุระชาติ พรหมดิเรก	กรรมการบริหารกลุ่ม	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสุกี้ ไยสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	เลขานุการบริหารศูนย์

57. จังหวัดสงขลา

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายสังต์ พิชพันธ์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายวิเชียร รักษ์วงศ์	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางยีนดี รักชะพันธ์	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางลำแข อุทัยสุริ	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสุจิรา สัมพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางเรวดี มีชำนาญ	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
8	นางสาวกาญจนา จิตมานะ	เลขานุการกลุ่มสมาชิก	เลขานุการบริหารศูนย์

58. จังหวัดสตูล

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางสาวรัตนา ไ้มสัน	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวอารอน๊ะ หลั่งเกตุ	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางหทัยทิพย์ ลิสามะ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวเบญจวรรณ หมื่นระย้า	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	เลขานุการบริหารศูนย์

59. จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางสาวสุชนันท์ทิพย์ ศรีสมวงษ์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวปรียา เกาะพราหมณ์	ข้าราชการบ้านาญ	กรรมการบริหารศูนย์
3	นางสุดสวาท พ่วงพงษ์	ข้าราชการบ้านาญ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวยุคลพร เขียวม่วง	ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศ	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายสุรินทร์ เทศกิจ	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวมาริษา ศรีชะแก้ว	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กรรมการบริหารศูนย์
7	นายวิโรจน์ น้ำหอม	กรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก	เลขานุการบริหารศูนย์

60. จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางวาสนา ไชว์พันธ์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสุจิตราภรณ์ เทนอิสสระ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายสมบัติ ยังวัฒนา	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาววรารภรณ์ ศิริพรกิตติ	ข้าราชการบ้านาญ	เลขานุการบริหารศูนย์

61. จังหวัดสมุทรสาคร

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางทศมนพร พุทธจันทรา	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายสุรศักดิ์ มัชฌิมา	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางสาววาทีณี สมณะ	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวฐิติมา สุทธิवास	ผู้แทนสมาชิก (ชรก.ประจำ)	เลขานุการบริหารศูนย์

62. จังหวัดสระบุรี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายอดิสร สุทธิเลิศ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางงามตา สิงห์สูง	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายณภัทร แพงโสภา	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสกวรัตน์ กลีบโกมุท	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวรุ่งทิวา ทิวาวงษ์	ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวกรรณิการ์ แก้วตาล	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางอรทัย ริงวัด	นักวิชาการพัสดุ	เลขานุการบริหารศูนย์

63. จังหวัดสระแก้ว

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายสุชาติ ภัคพาณิชย์	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายประสิทธิ์ ปานงาม	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางกัญญา สุนทรวัฒน์		กรรมการบริหารศูนย์
4	นางพวงผกา ไชยกล้า	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายอรุณ แสงจันทร์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวกชพร ภูบาล	นวก.พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	เลขานุการบริหารศูนย์

64. จังหวัดสิงห์บุรี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางประทีป ตันทะตะนัย	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางจิตาภา หมอโอสถ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายวิสิทธิ์ เงินทิพย์	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายกมล เสวกวิหารี	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายศุภผล กองแดง	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายกิตติเชษฐ์ ทุงสะโร		กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสาวธัญรัตน์ วิศาลจารุพัชญ์		เลขานุการบริหารศูนย์

65. จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายสรสิทธิ์ หอมหวล	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายณรงค์ ยางงาม	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายบุญนะ หอมยามเย็น	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางปาริชาติ ชอบใช้	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายอภัย เอียดชูทอง	นักวิชาการพัฒนชุมชนชำนาญการ	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์วิจารณ์	ผู้เข้าอบรมหลักสูตรที่ปรึกษา	เลขานุการบริหารศูนย์

66. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายนิพนธ์ หนูแป้น	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์	พัฒนาการจังหวัด	ที่ปรึกษาศูนย์ฯ
3	นายไพศิษฐ์ อินทรโยธา	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
4	นายสำราญ พงศ์พิพัฒน์พันธ์	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวทวิวรรณ เกิดก่อ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายสมยศ คงทอง	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	เหรียญกษาปณ์
7	นายธนิศร์ เลขานุกิจ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	เลขานุการบริหารศูนย์

67. จังหวัดสุรินทร์

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางจิรภา เชื้อดวงผุย	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวสุณิสสา ใจมั่น	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายเจน ยินดีรัมย์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายเชียวชิต สวดธรรมกิตต์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นายราชันย์ ช่างชัย	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวลาภา สุขสมาน	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสุขใจ จินดาพล	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
8	นางสาววิตรี ญาณอุบล		เลขานุการบริหารศูนย์

68. จังหวัดสุโขทัย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางกาญจนา รัตน์เมกุล	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายธงชัย คงสนิท	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บ้านาญ)	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายสมพงษ์ หมื่นเข็ม	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางกัญญา จิตงามขำ	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสาวณัฐชยา พรหมมี	เลขานุการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์
7	นางสาวพัชรกร ฉิมไฉ่	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการบริหารศูนย์

69. จังหวัดหนองคาย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายประดิษฐ์ นัตทะยาย	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวสมบัติ บางเหลือ	ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางจรุงรักษ์ ยอดสิงห์	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กรรมการบริหารศูนย์

70. จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางแสงตะวัน แก้วอำไพ	ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายสฤกษ์ดี อินทสิทธิ์	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายพุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางรัตตินันท์ พัทธเรืองวงศ์	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นางสาวอัญชลี หลักชัย	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
7	นายสุบิน ปาเวียง	ข้าราชการบำนาญ	กรรมการบริหารศูนย์
8	นางพิชฎาภรณ์ บัวสระ	กรรมการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

71. จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายชัยยงค์ ผ่องใส	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวเพลินพิศ สาสาย	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางพิศมัย ศิริคุณ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางรุ่งนภา จรรย์รัก	ข้าราชการบำนาญ	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางกนกวรรณ ตาทอง	เลขานุการบริหารกลุ่ม	เลขานุการบริหารศูนย์

72. จังหวัดอุดรธานี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายภควัตร คำพวง	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายสามิตร ศรีคำ	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นายรักเกียรติ ชัยเขาวรัตน์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บำนาญ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นายเจษฎา หมั่นเรียน	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสายใจ ชูพันธ์	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายเชิดทวี สูงสุมาลย์	เลขานุการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสาวธนิดา ภูศรี	เจ้าหน้าที่ธุรการ	เลขานุการบริหารศูนย์

73. จังหวัดอุดรดิตถ์

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายบรรพจน์ จันทรงาม	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง	กรรมการบริหารกลุ่ม	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางสาวเมษา เชียงสง	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางรัตนาวดี นาคมูล	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	เลขานุการบริหารศูนย์
5	นางสาวณัฐมน วงษ์แก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้ช่วยเลขานุการบริหารศูนย์

74. จังหวัดอุทัยธานี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นางธัญสินี แก้วศิริ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางธนหทัย ชัยศึก	กรรมการบริหารกลุ่ม	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางวัชรีย์ สีนธศิริ	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวกรชนก มาภรณ์		เลขานุการบริหารศูนย์

75. จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายชัชวาลย์ ศุภกุล	ข้าราชการบำนาญ	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นายพิศดาร ประดา	พัฒนาการจังหวัด	ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมฯ
3	นายปรีชา มีราช	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวกุลวดี สมสกุลชัย		กรรมการบริหารศูนย์
5	นางเดือนเพ็ญ เอาชัย	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายโสภณ คล้าชื่น	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.บำนาญ)	เลขานุการบริหารศูนย์

76. จังหวัดอ่างทอง

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1	นายชลอ พงษ์ชุบ	พัฒนาการจังหวัด	ประธานกรรมการบริหารศูนย์
2	นางสาวนุจรีย์ ตุ่มคง	ผอ.กลุ่มงานประสานฯ	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์
3	นางสาวปาริชาติ รักอ่อน	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการบริหารศูนย์
4	นางสาวชนิดา หินเพชร	ผู้แทนสมาชิก (ขรก.ประจำ)	กรรมการบริหารศูนย์
5	นางสุภารัตน์ คงคุ้ม	ข้าราชการบำนาญ	กรรมการบริหารศูนย์
6	นายพิชณกร ย่อมครบุรี	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริหารศูนย์
7	นางสาวพิชญ์ศรี มณีวงศ์	เลขานุการกลุ่มสมาชิก	เลขานุการบริหารศูนย์

หมายเหตุ : รายชื่อพัฒนาการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ เป็นไปโดยตำแหน่ง